

หัวข้อวิจัย การพัฒนารูปแบบการสอนมวยไทยในสถาบันการพลศึกษาออนาคค
THE DEVELOPMENT OF TEACHING MUAY THAI INSTITUTE OF
PHYSICAL EDUCATION IN THE FUTURE

ชื่อผู้วิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์อาคม บำรุงโลก

หน่วยงาน/สังกัด คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร

ปีการศึกษา 2558

บทคัดย่อ

รายงานวิจัยฉบับนี้ได้ทำการศึกษากิจกรรมการพัฒนารูปแบบการสอนมวยไทยในสถาบันการพลศึกษาออนาคค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบค่ายมวยไทยเพื่อสอนชาวต่างประเทศในอนาคค

กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือ ผู้ทรงคุณวุฒิกีฬามวยไทย จำนวน 17 คน บุคคลในวงการกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ได้แก่ ผู้อำนวยการคณะกรรมการกีฬามวย หัวหน้าค่ายมวย ผู้จัดการนักมวย จำนวน 10 คน บุคคลในวงการกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ได้แก่ ผู้ฝึกสอน ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน พี่เลี้ยง จำนวน 20 คนและบุคคลในวงการกีฬามวยตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. 2542 ได้แก่ นักมวยและผู้ทำการฝึกซ้อมเพื่อเป็นนักมวย โดยเป็นชาวต่างประเทศ จำนวน 20 คน โดยใช้เครื่องมือในการวิจัยครั้งนี้เป็นเครื่องมือวิจัยตามเทคนิควิจัยแบบเดลฟาย (Delphi Technique) ได้แก่ แบบสัมภาษณ์อย่างไม่มีการสร้างเพื่อใช้ในการสอบถามความคิดเห็นเบื้องต้น ให้อิทธิพลเกี่ยวกับรูปแบบค่ายมวยไทยเพื่อสอนชาวต่างประเทศในอนาคคและแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบค่ายมวยไทยเพื่อสอนชาวต่างประเทศในอนาคค โดยทำการสอบถามทางด้านหลักสูตร ด้านการเรียนการสอน ด้านลงทะเบียนเรียน ด้านทรัพยากรบริหารและด้านพระราชบัญญัติกีฬามวยไทย พ.ศ.2542

ผลการวิเคราะห์ในแต่ละด้านในภาพรวม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นต่อด้านหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3.59 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 มีความแตกต่างกันน้อยและค่าเฉลี่ยรวมของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นต่อด้านการเรียนการสอน ค่าเฉลี่ย 3.67 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.65 มีความแตกต่างกันน้อยและค่าเฉลี่ยรวมของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นต่อด้านลงทะเบียนเรียน ค่าเฉลี่ย 3.51 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75 มีความแตกต่างกันน้อยและค่าเฉลี่ยรวมของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นต่อด้านทรัพยากรบริหาร ค่าเฉลี่ย 3.43 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับมาก ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 มีความแตกต่างกันน้อยและค่าเฉลี่ยรวมของผู้เชี่ยวชาญที่ให้ความเห็นต่อด้านพระราชบัญญัติกีฬามวยไทย พ.ศ.2542 ค่าเฉลี่ย 3.33 ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 มีความแตกต่างกันน้อย

ความสำคัญ : วัตถุประสงค์ กลุ่มตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์